

Thái Lan phát triển có hiệu quả kinh tế tập thể

Là một nước nông nghiệp truyền thống, sự phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là phong trào hợp tác xã (HTX) ở Thái Lan được coi là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn nước này.

Thái Lan có diện tích 513.000 km² và dân số 64 triệu người, trong đó, dân số nông thôn chiếm khoảng 80% dân số cả nước. Hoạt động HTX ở Thái Lan được thực hiện từ năm 1915 với mục đích nâng cao mức thu nhập của người nông dân. Hiện nay, phong trào HTX Thái Lan phát triển mạnh với lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng, phân bố theo 7 lĩnh vực khác nhau: Nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, tiêu dùng, dịch vụ, tiết kiệm, tín dụng và quỹ tín dụng. Thái Lan có một số mô hình HTX tiêu biểu là HTX nông nghiệp và HTX tín dụng.

HTX nông nghiệp được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của xã viên trong các lĩnh vực: Vay vốn, gửi tiền tiết kiệm và tiến kỹ quỹ, tiêu thụ sản phẩm, tiếp thị, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và các dịch vụ khác. Thông qua sự trợ giúp của Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và HTX nông nghiệp, các xã viên được vay vốn với lãi suất thấp với thời hạn ưu đãi thích hợp, phục vụ sản xuất - kinh doanh. HTX nông nghiệp được hình thành dựa trên sự đa dạng các loại và mức độ nhu cầu của các xã viên, vì vậy dẫn đến sự ra đời của các loại HTX nông nghiệp khác nhau. Bên cạnh HTX nông nghiệp cơ bản, có thể kể đến các HTX nông nghiệp đặc biệt sau:

- *HTX cải cách ruộng đất* được thành lập theo chương trình cải cách ruộng đất của Chính phủ, với mục đích chính là hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp cũng như giúp họ tiếp cận với vốn và cải thiện điều kiện sống.

- *HTX của những người sử dụng nước*: Thành viên của HTX này là các xã viên sống cùng trong khu vực có kênh đào hoặc các nguồn nước mà họ sử dụng. Hoạt động chính của HTX là các xã viên cùng nhau sử dụng và bảo quản nguồn tài nguyên nước quý giá.

- *HTX đặc biệt* được thành lập dựa trên các thành viên là những người nông dân nuôi gia súc như: trâu bò, heo... HTX này có chức năng, nhiệm vụ quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, giúp các xã viên mua được với giá tốt nhất và nhận được sự công bằng trong giao dịch. Ngoài ra, HTX này còn mở rộng hợp tác về sản xuất sản phẩm sữa thông qua việc các xã viên có thể sản xuất sản phẩm sữa để tiêu thụ tại thị trường hoặc bán nguyên liệu sữa thô đến từng công ty sản xuất sữa.

- *HTX cao su* do những người trồng cao su thành lập. Thông qua HTX này, các thành viên HTX có thể chia sẻ các kinh nghiệm về sản xuất và marketing cho sản phẩm cao su về các lĩnh vực: phát triển, chế biến và quản trị hoạt động kinh doanh của HTX.

- *Trường học cảnh sát điều tra biên giới*: Loại HTX đặc biệt này được hình thành dưới sự đỡ đầu của Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn và hoạt động dưới hình thức tự giúp bản thân mình và giúp các xã viên khác trong Liên minh HTX.

Hợp tác xã tín dụng được thành lập để giúp đỡ và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của xã viên. Xã viên HTX này là những người có cùng ngành nghề hoặc cùng sống trong cộng đồng. Đây là loại hình tổ chức tài chính xúc tiến việc gửi tiết kiệm, cũng như cung cấp vốn vay dựa trên nguyên tắc tự lực và hỗ trợ lẫn nhau.

Hoạt động của HTX tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã viên về các lĩnh vực: Khuyến khích các xã viên gửi tiền tiết kiệm với lãi suất có thể bằng hoặc cao hơn ngân hàng thương mại, tùy thuộc vào tình hình tài chính của mỗi HTX; Tham gia góp cổ phần; Cung cấp các dịch vụ vốn vay cho xã viên...

Để tạo điều kiện cho phong trào HTX phát triển và khuyến khích xuất khẩu, Chính phủ Thái Lan đã ban hành nhiều chính sách thiết thực như chính sách giá, tín dụng, nhằm khuyến khích nông dân phát triển sản xuất. Mục tiêu của chính sách giá là: Đảm bảo chi phí đầu vào hợp lý để có giá bán ổn định cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần làm ổn định giá nông sản tại thị trường trong nước, giữ giá trong nước thấp hơn giá thị trường thế giới, khuyến khích xuất khẩu. Với chính sách tín dụng, các xã viên có thể vay tín dụng từ các HTX nông nghiệp, các cơ quan chính phủ, các ngân hàng thương mại để đầu tư vào sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nông nghiệp.

Chính phủ Thái Lan còn thành lập Bộ Nông nghiệp và HTX, trong đó có hai vụ chuyên trách về HTX, đó là: Vụ Phát triển HTX và Vụ Kiểm toán HTX. Vụ Phát triển HTX đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các HTX thực hiện hoạt động kinh doanh, nhằm đạt được các mục tiêu do các HTX đề ra; Vụ kiểm toán HTX thực hiện chức năng kiểm toán HTX và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trong công tác quản lý tài chính, kế toán HTX; Cục HTX thuộc Bộ Nông nghiệp và HTX, giúp nông dân xây dựng HTX để thực hiện các hoạt động, trong đó có lĩnh vực chế biến thực phẩm; Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và HTX) giúp nông

dân từ khâu nuôi trồng, đánh bắt đến chế biến thủy sản; Cơ quan Tiêu chuẩn sản phẩm công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp xúc tiến tiêu chuẩn hóa và hệ thống chất lượng; Cơ quan Phát triển công nghệ và khoa học quốc gia xúc tiến việc áp dụng khoa học - công nghệ phục vụ chế biến; Bộ Đầu tư xúc tiến đầu tư vào vùng nông thôn...

Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan đã thành lập 03 tổ chức sau để hỗ trợ cho các HTX, đó là:

- Ban Thủ tục HTX có chức năng giải quyết các vấn đề về đăng ký, giải thể và giám sát HTX theo Luật HTX.

- Ban Xúc tiến HTX có nhiệm vụ điều tra và xác minh, xúc tiến và hướng dẫn các HTX thực hiện các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định về thành lập HTX.

- Ban Kiểm toán HTX có chức năng vừa kiểm toán HTX, vừa hướng dẫn thực hành trong lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán.

Ngoài ra, Chính phủ đã thực hiện chiến lược phát triển cho khu vực HTX như: Xúc tiến xuất khẩu; Sửa đổi Luật HTX, tạo điều kiện cho các HTX tự chủ và năng động hơn; Chấn chỉnh hệ thống tín dụng HTX; Thiết lập mạng lưới thông tin hai chiều giữa những người nghèo nông thôn với các tổ chức HTX; Bảo đảm trách nhiệm của các liên đoàn HTX đối với các HTX thành viên.

Tóm lại, trong những năm qua, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ Thái Lan thực sự có hiệu quả trong việc hoạch định các chính sách đối với phát triển phong trào HTX ở đất nước này. ❖

Anh Tuấn

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế...

(Tiếp theo trang 21)

sẽ giúp các nhà đầu tư của EFTA đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ như: bảo hiểm, du lịch, khách sạn, vận tải hàng hải... Việt Nam cũng như các nước khối EFTA đã tích cực trao đổi và xây dựng hành lang pháp lý cần thiết, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp hai bên khơi thông dòng chảy đầu tư. Các nước thành viên EFTA đã xây dựng các chương trình cung cấp thông tin, hỗ trợ hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp của các nước thành viên EFTA vào Việt Nam liên tục tăng trong những năm qua. Tính đến hết tháng 12 năm 2011, Thụy Sĩ có 86 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 2 tỷ USD. Na Uy có trên 30 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 84 triệu USD. Nhìn chung, các doanh nghiệp của các nước thành viên EFTA nhận thức rõ về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam khi Việt Nam đang chứng tỏ là một thị trường mới nổi năng động và đầy hứa hẹn.

Việc các nước phát triển khối EFTA tại châu Âu và 30 nước khác trên thế giới công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam đã chứng tỏ sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Với bản ghi nhớ này, Việt Nam và EFTA có đầy đủ cơ sở để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại phát triển mạnh hơn, trong đó việc đàm phán và ký kết FTA giữa Việt Nam và EFTA sẽ tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, thúc đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đem lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam và các nước thành viên EFTA. Theo Vụ Chính sách Thương mại Đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, nếu FTA được ký kết với khối EFTA, thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể được hưởng thuế suất bằng 0 khi xuất khẩu các mặt hàng sản xuất công nghiệp và được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu các mặt hàng nông sản. ❖

Cà Mau đầu tư trên 2.770 tỷ đồng cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu

Giai đoạn 2012-2015, tỉnh Cà Mau tập trung triển khai 6 dự án lớn với nguồn vốn đầu tư của Trung ương trên 2.770 tỷ đồng nhằm thực hiện Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể gồm: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đê biển Đông dài hơn 76km; Dự án Nâng cấp tuyến đê biển Tây dài hơn 100km; Dự án Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển khu du lịch Khai Long; Dự án Xây dựng khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây; Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển và Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước cụm dân cư nông thôn.

Trong năm 2012, tỉnh Cà Mau kiến nghị Trung ương sớm bố trí vốn để chủ động triển khai đảm bảo tiến độ các công trình đê biển và xây dựng hệ thống kè cơ bản, kè tạm ở những nơi xung yếu, khu tập trung dân cư ven sông và ven biển. Các dự án trên sau khi hoàn thành sẽ có tác dụng chống sạt lở, ngăn chặn triều cường và nước biển dâng cao; đảm bảo đời sống, sản xuất của hàng chục ngàn hộ dân sống ven biển và các cửa sông lớn, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

PV